

Lang Son ngày 23/9/2024

Kính gửi Viên Giám mục - Bệnh viện Bạch Mai!

Cử lòng khâm phục, lòng biết ơn trước sự tận tâm, tận tụy của các y bác sĩ tim mạch phòng C3. Hôm nay với vai trò là người nhà bệnh nhân. Tôi xin gửi đến Ban lãnh đạo bệnh viện, các y bác sĩ lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc đã tận tình cứu chữa cho mẹ tôi bệnh nhân:

Phạm Thị Tuyết (Đ/c: SN 351 đường Bãi Sơn - Cầu 10 - TT Thủy Lung tỉnh Lạng Sơn). Mẹ tôi đã điều trị bệnh tim tại bệnh viện 6 năm rồi nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng khi tin tưởng đưa mẹ đến bệnh viện để chữa bệnh. Nhớ lại lần đầu khi mẹ tôi nguy kịch do phẫu thuật can thiệp STEIN ở Bãi Bằng không thành công phải chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ Phạm Nhật Minh phòng C3 là bác sĩ điều trị cho mẹ tôi đã tư vấn và rất tận tình khám, chữa, đồng thời cũng là người trực tiếp phẫu thuật can thiệp cho mẹ tôi. Lúc đưa mẹ xuống chúng tôi nghĩ có lẽ lần này mẹ sẽ rời xa chúng tôi. Nhưng thật sự chúng tôi về nhà khi sau một đêm dùng các biện pháp cứu chữa và can thiệp của y, bác sĩ với "bàn tay vàng" đã cứu sống được mẹ chúng tôi. Trong suốt 6 năm qua từ năm 2018 (tên này (giờ mẹ tôi đã 82 tuổi)), mỗi khi mẹ tôi có biểu hiện bất thường về sức khỏe tôi lại gọi điện nhờ bác sĩ Phạm Nhật Minh tư vấn. Đã 3 lần nhờ tư vấn kịp thời chúng tôi đã kịp thời cứu sống được mẹ. Tôi cảm nhận được sự ân cần, nhẹ nhàng của Bác sĩ Minh và dù ngồi y, bác sĩ tại phòng C3 làm gia đình tôi cảm thấy

rất hài lòng. Trong miên văn dư luận không hay về y
đức của bác sỹ thì tôi lại thấy không chỉ Bác sỹ Nhật Minh
mà rất nhiều y, bác sỹ của bệnh viện Bạch Mai có lòng
tâm nghề nghiệp "Giương y như tu mã", luôn nhẹ nhàng thăm
khám với tất cả bệnh nhân. Với bức thư này tôi xin gửi lời
chân thành cảm ơn tới các vị lãnh đạo, các y bác sỹ bệnh viện
Bạch Mai. Tôi mong rằng tâm gương bác sỹ như Bác sỹ
Phạm Nhật Minh và đội ngũ y bác sỹ phòng C3 nói riêng,
khoa tim mạch nói chung cần được lan tỏa và ghi nhận
những đóng góp tận tụy trong công việc hết lòng vì bệnh nhân.
Mong rằng các y bác sỹ luôn mạnh khỏe và tay nghề ngày
càng nâng cao, luôn đặt y đức lên hàng đầu. Bệnh nhân
và người nhà bệnh nhân luôn tin tưởng bệnh viện và luôn
coi Bạch Mai là nơi tin cậy gửi gắm bệnh nhân nhờ các
y, bác sỹ cứu chữa.

Hân chân thành cảm ơn!

Chu Thị Hồng